



ประกาศจังหวัดพังงา

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลื่อนไหล) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด นั้น

จังหวัดพังงา ได้คัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไป (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางสาวเนือทิพย์ อติสุธาโกชน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
๒.	นางสาวกัญญาณี รัตนพงษ์	แพทย์แผนไทยชำนาญการ	กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว สถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนา นวมินทรราชินี ตำบลบางม่วง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นไป จัดส่งผลงานตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ชี้ตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะหักท้วงผลงานให้หักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายบุญเต็ม เรณูมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดพังงา
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลื่อนไหล)
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวเนือทิพย์ อติสุธาโกชน์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง กลุ่มการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๑๒๓๓๐๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง กลุ่มการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๒๓๓๐๗	เลื่อนระดับ
	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษา				
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	แผนการดูแลและการเฝ้าระวังภาวะช็อกในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก				
๑	นางสาวกัญญาณี รัตนพงษ์	จังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนา นวมินทราชินี ตำบลบางม่วง กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว	๑๙๐๔๘๕	จังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนา นวมินทราชินี ตำบลบางม่วง กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว	๑๙๐๔๘๕	เลื่อนระดับ
	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	เปรียบเทียบประสิทธิผลของทำบริหารร่างกายฤๅษีตัดต้นต่อกรบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อคอ ป่า ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน				
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	แนวเวชปฏิบัติการใช้ทำบริหารร่างกายฤๅษีตัดต้นบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน				

๕๐๗